

ข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 15th China-ASEAN Expo (CAEXPO)

ณ Nanning International Convention & Exhibition Center

เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชื่องาน	: The 15 th China-ASEAN Expo (CAEXPO)
ระยะเวลาจัดงาน	: ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2561 * วันเปิดงาน * วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. – 17.00 น. * วันเจรจาธุรกิจ* วันที่ 12-14 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. - 17.00 น. * วันจำหน่ายปลีก* วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
ผู้จัดงาน	: The People’s Government of Guangxi Zhuang โดยมีกระทรวงพาณิชย์ของ 10 ประเทศในอาเซียน-จีน และ ASEAN Secretariat เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
ลักษณะงาน	: เป็นงานมหกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีทั้งการจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อการค้าความร่วมมือในการลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกระชับมิตรภาพ ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันในระดับภูมิภาคจีน-อาเซียน โดยพื้นที่จัดแสดงแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1. Pavilion of Commodity Trade 2. Pavilion of Trade in Services 3. Pavilion of Investment Cooperation 4. Pavilion of Advanced Technology 5. Pavilion of Cities of Charm หมายเหตุ: ประเทศไทยและประเทศอาเซียนจะเข้าร่วมใน 2 Pavilion คือ Pavilion of Commodity Trade และ Pavilion of Cities of Charm ที่เหลือเป็นการจัดแสดงของจีน
สินค้าที่จัดแสดง	: สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าแฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน ยกเว้น: สินค้าจากผลิตภัณฑ์รังนก และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู หมายเหตุ: 1. ต้องระบุประเภท/ ชนิดของสินค้าที่จะนำไปจัดแสดงอย่างชัดเจน 2. ผู้จัดงานแจ้งว่า สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สามารถนำสินค้าไปจัดแสดงโชว์ได้เท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าปลีกได้ หากผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะนำสินค้าไปจำหน่าย ต้องนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศจีน โดยผ่านพิธีการศุลกากรและการตรวจสอบ โดยสำนักงานตรวจสอบและกักกันโรค หรือ CIQ ก่อน
ค่าใช้จ่ายโครงการ เอกชนสมทบ	: คิดค่าเช่า 20,000 บาท ขนาดคูหามาตรฐาน: 3 เมตร x 3 เมตร = 9 ตารางเมตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมงาน (กรมฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของที่แสดง ค่าก่อสร้างออกแบบตกแต่งคูหามาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนดไว้) ***โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง อาทิ ค่าขนส่งสินค้า ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าภาษีใดๆ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ***
คุณสมบัติของ ผู้สมัคร	: ผู้สมัครเข้าร่วมงานฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ดังนี้ 1. ต้องเป็นสมาชิกของกรมฯ ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 1.EL 2.TDC 3.Pre-EL 4.Pre-TDC 2. สินค้าที่เข้าร่วมงานฯ ต้องเป็นสินค้าไทย และมีเอกสารรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ อย่างน้อย 1 กิจกรรม เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออก หรืองานแสดงสินค้าในประเทศ 4. ต้องมียอดส่งออกย้อนหลัง 3 ปี โดยจำเป็นต้องมีรหัส H.S. Code จากกรมศุลกากร
กำหนดรับสมัคร	: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
วิธีสมัครเข้าร่วมงาน	: ดำเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ทางเดียวเท่านั้น สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ditp.go.th -> 1. หัวข้อ กิจกรรมที่น่าสนใจ เลือก OVERSEAS TRADE FAIRS จากหน้าเว็บไซต์ -> 2. เลือกงาน The 15th China-ASEAN Expo ที่ต้องการสมัคร -> 3. ไปที่ เอกสารประกอบกิจกรรม เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลงานฯ อาทิ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานฯ -> 4. ดาวนโหลดเอกสารเพื่อใช้ในการสมัคร ได้แก่ Company Profile -> 5. เลือก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสมัครเข้าร่วมงานฯ -> 6. เลือก ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยจะต้องอัปโหลดเอกสารพร้อมหลักฐานทั้งหมดผ่านระบบสมัครเข้าร่วมงานออนไลน์เท่านั้น (หากเข้าระบบไม่ได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 1169)

หลักฐานการสมัคร	: 1. Company Profile 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อายุไม่เกิน 6 เดือนถึงวันปิดรับสมัคร) 3. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แหล่งกำเนิดสินค้าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในสินค้าของบริษัทซึ่งจะนำไปจัดแสดงในงานดังกล่าวทุกสินค้า 4. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทุกรายการที่บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า) กรณีที่บริษัทไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทที่ผลิตสินค้า ว่าได้ทำการผลิตสินค้าให้ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ผลิตสินค้าให้ (ทุกรายการที่บริษัทที่ผลิตสินค้าให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า) และเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ พร้อมประทับตราบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ 5. รูปภาพ หรือ แคตตาล็อกสินค้า 1 ชุด 6. สำเนาการเป็นสมาชิกกรมฯ หรือสมาคมการค้าต่างๆ (ทุกสมาคมที่บริษัทเป็นสมาชิก) 7. สำเนาหลักฐานการได้รับรางวัล PM's Export Award หรือ TTM (Thailand Trust Mark) (หากมี) **ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 1 – 4 ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจอย่างน้อย 1 คน หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท และแสดงหลักฐานการมอบอำนาจ** ***กรณีที่หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องภายในวันปิดรับสมัครจะไม่รับพิจารณาเข้าร่วมงาน***
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน	: 1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และจัดสรรคูปาให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยถือผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ เป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น กรมฯ จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบภายหลังปิดรับสมัครโดยประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่ระบบบริหารกิจกรรมกรมฯ 2. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมฯ จะต้องดำเนินการชำระเงินค่าเข้าร่วมงานภายในกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ หากพ้นกำหนดการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมฯ และได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บริษัทไม่ไปเข้าร่วมงานด้วยสาเหตุใดก็ตามกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการสมทบ ในการเข้าร่วมงานฯ โดยบริษัทไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
การชำระเงิน	: ***บริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า*** สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โปรดดูเอกสารวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-In Slip) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ	: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กลุ่มงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ผู้ประสานงาน : คุณณิรดา โทร : 02-507-8164 โทรสาร : 02-547-4213-14 E-mail : caexpo.ditp@gmail.com Website : www.ditp.go.th